

Số: 05 /BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 13 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019, Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND huyện như sau:

I. Tình hình và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019:

1. Về tổ chức HĐND và UBND huyện:

Sáu tháng đầu năm, về tổ chức của HĐND và UBND huyện cơ bản không có sự thay đổi, đến kỳ báo cáo HĐND huyện còn 28 đại biểu sinh hoạt tại 5 Tổ đại biểu, trong đó có 1 đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, 9 đại biểu nữ. UBND huyện có 14/15 thành viên, còn khuyết 1 Ủy viên phụ trách tài nguyên - môi trường. Tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm hai Ủy viên phụ trách văn phòng và tư pháp do đã bãi bỏ hai cơ quan là Phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND - UBND huyện để thực hiện Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện uỷ với Văn phòng HĐND và UBND huyện và sáp nhập Phòng Tư pháp nhưng đến Kỳ họp thứ Mười một (bất thường), HĐND huyện đã ban hành nghị quyết huỷ bỏ kết quả bầu cử miễn nhiệm hai Ủy viên phụ trách văn phòng và tư pháp do tạm ngưng thực hiện Đề án hợp nhất Văn phòng.

2. Việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND huyện theo quy định pháp luật:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Kỳ họp thứ Chín về Chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND huyện, ngay từ ngày 10/01/2019 Thường trực HĐND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐND, để triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu của Thường trực, 2 Ban, Bộ phận chuyên trách và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực và 2 Ban đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác và chương trình công tác giám sát theo đúng nghị quyết của HĐND huyện. Sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực và 2 Ban HĐND huyện làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND, các cơ quan chuyên

môn của huyện và các đơn vị đóng trên địa bàn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện và chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Thường trực, 2 Ban, bộ phận chuyên trách, 5 Tổ và phần lớn các vị đại biểu HĐND huyện đã tăng cường trách nhiệm, tâm huyết trong việc giữ mối quan hệ gần bó để nắm bắt, phản ánh và giám sát việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri. Thường trực HĐND huyện phối hợp Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho Chủ tịch UBND huyện và Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri khu dân cư số 4 và 5 theo chuyên đề để nghe, giải thích và tiếp thu ý kiến bức xúc của cử tri về lĩnh vực đất đai, xây dựng theo kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

Sáu tháng đầu năm Thường trực HĐND huyện tổ chức 3 phiên họp hàng tháng, 2 Ban HĐND huyện tổ chức 4 Hội nghị hàng quý và 6 tháng; Thường trực duy trì đều đặn việc hội ý đầu tuần ngay sau Lễ chào cờ với Bộ phận chuyên trách HĐND huyện. Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện và ý kiến phản ánh của cử tri, tại các phiên họp Thường trực và hội nghị quý của 2 Ban, ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, đều tổ chức việc nghe các cơ quan chuyên môn của UBND huyện giải trình về các nội dung: quản lý đất đai – xây dựng, môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự - mỹ quan đô thị và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện:

Bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát thường xuyên của Bộ phận chuyên trách thông qua giám sát các văn bản do UBND huyện gửi đến và giám sát trong các phiên họp Thường trực, hội nghị của 2 Ban HĐND huyện, sáu tháng đầu năm 2019, Ban Pháp chế giám sát thường xuyên các đơn vị Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, về việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với công dân; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 43/BC-BPC ngày 02/5/2019 và tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đơn vị: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Đoàn Biên phòng Côn Đảo, Hạt Kiểm lâm (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo), Thanh tra giao thông, Đội Quản lý thị trường và Đội Trật tự đô thị (Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện). Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát toàn diện tình hình của 10 khu dân cư. Thường trực HĐND huyện tổ chức khảo sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư.

4. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Thường trực HĐND huyện luôn đảm bảo tham gia tiếp công dân vào các ngày thứ Năm hàng tuần tại Phòng Tiếp công dân của huyện; chỉ đạo Ban Pháp chế

thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế thường xuyên giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, yêu cầu của công dân đối với Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan gồm 140 đơn thư (kỳ trước chuyển sang 42 đơn, tiếp nhận mới 98 đơn). Trong đó, khiếu nại 29 đơn; tố cáo 08 đơn; kiến nghị 103 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền 136 đơn (khiếu nại 29 đơn, tố cáo 05 đơn, kiến nghị 102 đơn), không thuộc thẩm quyền 04 đơn (tố cáo 03 đơn, kiến nghị 01 đơn). Đã xử lý, giải quyết: 84/140 đơn (khiếu nại 19 đơn, tố cáo 07 đơn, kiến nghị 58 đơn). Chuyển kỳ sau: 56 đơn (khiếu nại 10 đơn, tố cáo 01 đơn, kiến nghị 45 đơn) (*số liệu tính đến ngày 04/5/2019*). Nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Qua giám sát, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: vẫn còn đơn thư giải quyết chậm; một số trường hợp vẫn còn chưa đảm bảo hình thức văn bản giải quyết khiếu nại trong theo quy định (dùng công văn trả lời thay cho quyết định giải quyết khiếu nại). Căn cứ kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và huyện, UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục một số mặt hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua giám sát.

5. Một số hoạt động khác của Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện:

Ngoài những hoạt động trên, Thường trực và bộ phận chuyên trách HĐND huyện còn thực hiện một số hoạt động theo quy định của pháp luật và hoạt động chuyên môn khác, cụ thể như sau:

- Điều hòa hoạt động và phân công cho 2 Ban HĐND huyện về công tác thẩm tra, tham gia chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười, Mười một và Mười hai; chủ trì phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị liên tịch bàn bạc, quyết định việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện.

- Tham dự các hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau kỳ họp thứ Bảy; phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND huyện tổ chức 7 hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai HĐND huyện; tham dự hai hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức tại Châu Đức và Phú Mỹ.

- Phối hợp và tham gia với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát toàn diện tại huyện Côn Đảo.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc, giao lưu với 10 Đoàn HĐND các tỉnh, huyện bạn đến Côn Đảo (có 38 lượt đại biểu HĐND huyện tham dự). Tổ chức cho 5 vị đại biểu

tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng giám sát, thẩm tra trong lĩnh vực ngân sách, đầu tư công do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại Bà Rịa, 01 đại biểu chuyên trách tham gia khóa tập huấn về giám sát đầu tư công do Kiểm toán Việt Nam tổ chức tại Quy Nhơn.

- Thực hiện tốt các hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐND huyện và Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.

- Thực hiện các công tác khác, tham dự các cuộc hội họp, làm việc, kiểm tra, khảo sát, học tập theo chức năng, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của địa phương.

Sáu tháng đầu năm 2019, HĐND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ Chín được quan tâm kiểm tra, giám sát thường xuyên; công tác chuẩn bị cho 03 Kỳ họp thứ Mười, Mười một và Mười hai của HĐND huyện được thực hiện đúng quy định; công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên; Thường trực và bộ phận chuyên trách chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện. Việc phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được duy trì theo đúng quy chế.

II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban, 5 Tổ đại biểu, Bộ phận chuyên trách và theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

- Rà soát để tiếp tục hoàn thành các nội dung công tác, hoạt động năm 2019 do Kỳ họp thứ Chín đề ra, kịp thời bổ sung các nội dung giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện theo luật định;

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung cải tiến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hai Kỳ họp thứ Mười hai và Mười ba và Kỳ họp bất thường (nếu có) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện tham dự các hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và các hội nghị giao ban, các lớp tập huấn,... do Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổ chức nhằm học tập, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thường trực HĐND huyện tham dự kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm của HĐND tỉnh.

- Thường trực và 2 Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát theo chương trình công tác giám sát năm 2019 đã được HĐND huyện thông qua. Tiếp tục thực hiện việc chất vấn, giám sát giữa hai kỳ họp thông qua việc giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND và Hội nghị hàng quý của hai Ban.

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho các ĐB.HĐND huyện đăng ký chương trình hoạt động của đại biểu dân cử năm 2019 và 2020 để gửi cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giám sát theo quy định.

Nơi nhận

- TTr. HĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr UBMTTQVN huyện;
- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện
- Lưu: VT+ TH.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhật